

จ่ายเพียงนิด...เพื่อชีวิตที่คุ้มกว่า จ่ายน้อย...ผ่อนสบาย

...ได้เงินคืน โปรโมชั่นพิเศษสุด จาก ธนาสิริ ในงาน

อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ

ธนาสิรินำบ้านคุณภาพ 3 โครงการ ร่วมงานอภิมหกรรมบ้าน – คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2013 เอาใจคนอยากมีบ้าน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 22-25 สิงหาคม 2556 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด “Less is more” จ่ายเพียงนิด ...เพื่อชีวิตที่คุ้มกว่า” กับแคมเปญ Pay Less Get More ให้คุณ จ่ายน้อย...ผ่อนสบาย...ได้เงินคืน จองและทำสัญญา ลด 50% พร้อมผ่อน 0% นาน 12 เดือน อีกทั้งยังได้รับเงินคืน (Cash Back) สูงสุดถึง 500,000 พิเศษไปกว่านั้น เมื่อนำโบรชัวร์จากบูธมาจองบ้าน แลกรับฟรี! ค่าโอน+ค่าจดจำนอง



นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ THANAผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “ธนาสิริ”, “ไพร์ม เพลส” และ “เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์” ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำบ้านใน 3 โครงการคุณภาพในเครือธนาสิริ บนทำเลแห่งอนาคตย่าน นนทบุรี ได้แก่ เดอะคลัสเตอร์วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร, ไพร์มเพลส เดอะกรีนเนอร์ บางใหญ่ และ ธนาสิริ ราชพฤกษ์-ทำนันทน์ เข้าร่วมออกบูธในงานอภิมหกรรมบ้าน – คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2013 เอาใจคนอยากมีบ้าน 22-25 สิงหาคม 2556 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 22-25 สิงหาคม 2556 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด “Less is more” จ่ายเพียงนิด...เพื่อชีวิตที่คุ้มกว่า” ในแคมเปญ Pay Less Get More ให้คุณ จ่ายน้อย...ผ่อนสบาย...ได้เงินคืน จองและทำสัญญา ลด 50% พร้อมผ่อน 0% นาน 12 เดือน อีกทั้งยังได้รับเงินคืน (Cash Back) สูงสุดถึง 500,000 พิเศษไปกว่านั้น เมื่อนำโบรชัวร์จากบูธมาจองบ้าน แลกรับฟรี! ค่าโอน+ค่าจดจำนอง



โครงการ “เดอะคลัสเตอร์วิลล์ 4 ราชพฤกษ์ – สิรินคร” Boutique HIP Village บ้านนวัตกรรมใหม่ แตกต่างอย่างมี สไตล์ โดดเด่น สวยงาม มีเอกลักษณ์ฯ ตั้งอยู่ในซอยบางกรวย-จตุรรม 15 นาทีจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โดยมีจุดเด่น โครงการคือ โครงการบ้านสวย สไตล์โมเดิร์น และขนาดไม่ใหญ่มาก เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว พร้อมสโมสร, สระ ว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายที่เป็นส่วนตัว และจัดแบ่งผังโครงการเป็นหลายเฟส มีสวนหย่อมกระจายอยู่โดยทั่วโครงการ เพื่อให้ลูกบ้านได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน ตัวโครงการอยู่ใกล้ถนนราชพฤกษ์เข้าซอย เพียง 600 เมตร อยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เดินทางเข้าสู่เมืองได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเป็น โครงการที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อการอยู่อาศัยของลูกบ้านภายในโครงการ พร้อมทั้งมี

บริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้อาศัยอยู่ในโครงการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และความรู้สึกที่อบอุ่น เป็นกันเอง พิเศษ! เปิดเฟสใหม่ใกล้สโมสร รับสิทธิพิเศษมากมาย ฟรีแอร์ทุกห้องนอน พร้อมวอลเปเปอร์ทั้งหลัง ในราคาเริ่มต้นที่ 4.29 ล้านบาท

โครงการ “ไพร์มเพลส เดอะกรีนเนอรี บางใหญ่” กว้างกว่าที่เคย ใหญ่กว่าที่คิด ร่มรื่นใกล้ชิตธรรมชาติ พร้อมเปิดรับความสุขของคนในครอบครัว โครงการตั้งอยู่ใกล้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการคือเป็นบ้านแนวคิดใหม่ ที่มีให้เลือกทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ที่สร้างประสบการณ์เพิ่มความสุขของคนในครอบครัว ลงตัวทุกฟังก์ชัน ครบทุกความต้องการ สัมผัสความสุขได้หลากหลายได้ตามต้องการในสังคมคุณภาพ กับสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ พร้อมสโมสร 2 ชั้น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ 2 สระแยกเป็น สระผู้ใหญ่ และสระเด็ก เพื่อรองรับความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนอย่างแท้จริง สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น รองรับทุกครอบครัวบนทำเลคุณภาพ จุดเด่นโครงการ โครงการเน้นส่วนกลางที่ร่มรื่น และสภาพแวดล้อมโครงการที่ดี สังคมคุณภาพ ภายใน Concept โครงการ The Greenery รองรับทุกความต้องการเพื่อการพักผ่อนในวันสบายๆ ของทุกคนในครอบครัว สินค้าภายในโครงการเป็นบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด ที่เพิ่มพื้นที่ขยายความสุขภายในบ้าน ในฟังก์ชันที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ในราคาเริ่มต้นเพียง 2.79 ล้านบาท

“ธนาสิริ ราชพฤกษ์ – ทำน่านนท์” โครงการใหม่ ดัดถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยสไตล์โมเดิร์น กับ สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก สไตล์ British Passion ออกแบบบ้านใหม่พิเศษเต็มเต็มความสุขในชีวิตเหนือระดับ สัมผัสความหรูหราเรียบง่ายสไตล์อังกฤษ ที่สรรค์สร้างทุกพื้นที่เพื่อชีวิตเอกสิทธิ์สมบูรณ์แบบพร้อมคลับแฮนด์ทู และสวนสไตล์อังกฤษ โดยจุดเด่นโครงการอยู่ที่ เน้นส่วนกลางที่ร่มรื่นและสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมคุณภาพเพื่อการพักผ่อนอย่างมีสไตล์ในแบบรีสอร์ท รวดเร็วด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีบางพลู) เพียง 10 นาที และเพียง 15 นาที ด้วยรถไฟฟ้าสีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี 2555 สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์มุ่งตรงสู่แหล่งธุรกิจใจกลางเมือง สีลม-สาทร, ถนนตัดใหม่ 6 ช่องจราจรและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ รายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกทั้ง ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถาบันการศึกษาชั้นนำ เปิดให้ชมบ้านหรู สไตล์อังกฤษ พร้อมเลือกทำเลสวยก่อนใคร ในราคาพิเศษสุด เริ่มต้นที่ 5.59 ล้านบาท

พบกับบ้านคุณภาพพร้อมโปรโมชันพิเศษเอาใจคนอยากมีบ้าน ที่บูธธนาสิริ (ภายในโซน Good Living) โซน CG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2556 นี้ หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanasiri.com โครงการคุณภาพจาก ธนาสิริ บ้านที่คุ้มค่า ในสังคมที่น่าอยู่

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด